



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เทศกาลปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมสัมมนา "การบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน" ร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. และกล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 22,000 คน/ปี เป็นลำดับ 9 ของโลก โดย กทม. เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ 6 ปีซ้อน สธ. ได้ร่วมกับ กทม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พัฒนากลไกการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับเขต (พชช.) แก้ไขปัญหา ป้องกันการบาดเจ็บ เสียชีวิตและพิการจากการจราจรทางถนน โดยยกระดับข้อมูลจาก 3 ฐาน เป็น 3 ฐานพลัส นำข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตำรวจ และมรณบัตรจาก สธ. มาบูรณาการ และเพิ่มข้อมูลจากสถาบันนิติเวชฯ อีก 7 แห่ง มาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และนำไปวางแผนการดำเนินงาน ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนเหลือครึ่งหนึ่ง ตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2563 ภายใต้กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 8 มาตรการ ได้แก่ 1.ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 2.ลดพฤติกรรมเมาแล้วขับ 3.แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย 4.ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด 5.ยกมาตรฐานยานพาหนะโดยเฉพาะมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก 6.พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย 7.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การบริการเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และ 8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็ง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, มติชน, เว็บไซต์กอบกบิชนิวส์, เว็บไซต์มติชน, ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกล่าวว่า รองนายกฯ และรมว.สธ. รมช.สธ. และปลัด สธ. มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ได้กำชับให้ รพ.ในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเลือดวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้บาดเจ็บตามมาตรฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทราบผลภายใน 24 ชม.

ฉวยรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์, Mthai, 77kaoded, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลเป็น "รัฐเชียงใหม่" ประกอบจากข้าราชการยุคก่อนและนักการเมืองหน้าเก่า แม้ใช้ประโยชน์ได้ แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ สะท้อนความไม่มีเสถียรภาพ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฉายา "อึเหนามาหมัด" ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ได้ฉายา "สารหนู" เนื่องจากมีพิษสองรอบตัว จำนวนส.ส.ในมือมีผลต่อความเป็นไปของรัฐบาลจนสามารถต่อรองคุมกระทรวงใหญ่ได้ อีกทั้งนโยบายแบบ 3 สารพิษโคตรเด่น

สื่อที่นำเสนอ : TNN, Nationtv.

-เสนอบทความ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ตั้งฉายารัฐบาลว่า "รัฐไทเทเนียม(Ti)" พล.อ.ประยุทธ์ ได้ฉายา แข็งแกร่ง รักชาติ ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ฉายา โคตรเซียนกัญชา

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ: กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กระท่อมถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่นเดียวกับกัญชา การปลดล็อกต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งในการประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษวันนี้ (24 ธ.ค.) จะนำเรื่องกระท่อมเข้าสู่การพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไร ขณะนี้ทราบว่ากรมการแพทย์แผนไทยฯ รวบรวมข้อมูลการนำกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์เป็นตำรับยาต่างๆ คาดว่าจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการด้วย

ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การผลักดันกระท่อมให้เป็นยาและนำมาใช้ในการแพทย์อาจจะต้องทำในรูปแบบเดียวกับกัญชา กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลตำรับตำราของไทยที่มีการเข้าสู่กระท่อมเพื่อเสนอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา หากเห็นชอบสามารถเสนอรมว.สธ. ลงนาม เพื่อประกาศใช้เป็นตำรับยาที่มีกระท่อมปรุงผสมในการรักษาได้

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ระบุในวารสารยาวิพากษ์ว่า พืชกระท่อมใช้เป็นยาหยันได้อย่างชัดเจน และยังมีกลไกการทำงานที่คล้ายเมธาโดน กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รวบรวม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตำรับยาที่เข้าพิธีกรรมท่อมได้ 18 ตำรับจากหลากหลายคัมภีร์ ทุกคัมภีร์ล้วนเป็นคัมภีร์ยาหลวงทั้งสิ้น</p> <p>ภญ.วิจนา ตั้งความเพียร เภสัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุไว้ในวารสารฉบับเดียวกันว่า การใช้กระท่อมในวิถีพื้นบ้าน อ้างอิงจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่า ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรนิยมเคี้ยวกระท่อมเป็นยาชูกำลัง ทำให้ทนต่องานกลางแจ้งและทำให้หลับสบาย หมิงคลอดบุตรใช้ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว มีกำลัง กระท่อมจัดเป็นยารสฝาด มีฤทธิ์จำพวกสมาน คุมธาตุ แก้อท้องร่วง ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด ตำรับยาไทยหลายชบวนมีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ แม้บางครั้งการใช้กระท่อมมีโอกาสดิด แต่ชาวบ้านยืนยันว่า เล็กง่ายกว่าเล็กเหล่าบุหรื</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded</p> <p>-เสนอข่าว เขตฯ 10 ร่วมกับ ม.อุบลฯ ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU การวิจัยน้ำมันกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ “งานวิจัยกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน” ให้ประชาชนและหน่วยงานของสง.ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย อธิระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 เป็นประธานเปิดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในเขตฯ 3 รวม 200 คน ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ จ.พิจิตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทฟิสิกส์เทค Innovation และคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาการเพาะปลูกกัญชา โดยบริษัทฯ จะนำไฟ LED มาใช้ช่วยกระบวนการเติบโตของกัญชา ควบคุมด้วย AI ทำให้เกิดความแม่นยำในการให้แสง คาดว่าภายในปี 2563 จะเริ่มปลูกกัญชารุ่นแรกได้ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ต่อไป</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย, สวท.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันค่าฝุ่น PM2.5 ในเขตกทม.และปริมณฑลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูล รพ.สงฆ์ พบพระภิกษุมีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจนต้องนอนรักษาใน รพ. เพิ่มขึ้นเท่าตัว</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำให้พระสงฆ์ที่บิณฑบาต รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญด้วยการถวายหน้ากากอนามัย เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อีกทางหนึ่ง</p>	
<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอสมัน กวนน้ำให้ใส</p> <p>-เสนอบทความว่า ถึงวันนี้ยังมีคนพยายามนำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มาใส่ร้ายรัฐบาลปัจจุบันทำนองว่าจะล้มโครงการ ทั้งที่ไม่เคยล้มและมีการเพิ่มงบทุกปี รวมทั้ง พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ยังได้รับการยกย่องจากนานาชาติจากการผลักดันการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 1.รัฐบาลมีการเพิ่มงบให้ทุกปี 2. สธ. สปสช. และทุกส่วน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาพ.ขาดทุนจนรพ.วิกฤติการเงินระดับ 7 ลดจาก 103 แห่ง ในปี 2558 เหลือ 3 แห่ง ในปี 2562 3.ลดภาวะล้มละลายจากคำรักษาพยาบาลได้จาก 7% ในปี 2545 เหลือ 2.26% ในปี 2559 4.เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนทุกปี</p>	
<p>ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดการสัมมนาการสร้างมูลค่าสื่อสารความรู้สู่ผู้ปกครองสุขภาพเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในพื้นที่ภาคกลาง และกล่าวว่า การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มคงที่ในพื้นที่ภาคกลาง เขตฯ 6 ชลบุรี เด็กสูงที่สุดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 62.6 รองลงมา เขตฯ 4 ร้อยละ 61.2 และเขตฯ 5 ร้อยละ 59.7 ส่วนภาวะโภชนาการเกิน พบเด็กอ้วนในเขตฯ 5 มากที่สุด ร้อยละ 16.3 รองลงมา เขตฯ 4 ร้อยละ 15.9 และเขตฯ 6 ร้อยละ 14.5 สำหรับภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะเตี้ย พบมากสุดในเขตฯ 4 ร้อยละ 8 รองลงมา เขตฯ 6 ร้อยละ 7.6 และเขตฯ 5 ร้อยละ 7.5 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเด็กวัยเรียนได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ก.ศึกษาธิการ และ ก.มหาดไทย ได้ร่วมคิดค้นกระบวนการนวัตกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยส่งเสริมความรู้ทางด้านสุขภาพให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นแข็งแรงและฉลาด จัดการปัญหาด้านสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มาหลากหลายเพื่อตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และบอกต่อการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่บุคคลอื่นได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ร่วมกับกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ หม่อน และมะหาด อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมีศักยภาพพร้อมขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและผ่านการวิจัยตามมาตรฐานสากล</p>	-
<p>แอปฯ ตรวจเห็ดพิษ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ร่วมกับ ม.มหาสารคาม ลงนามความร่วมมือ "การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทยและการพัฒนา Application Mushroom Image Matching" เมื่อเดือน ก.พ. 2562 ล่าสุด Application เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว โดยได้รวบรวมภาพถ่ายเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้กลุ่มละ 1,000 ภาพ เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมจดจำรูปภาพ แสดงผลชนิดของเห็ดด้วยชื่อและร้อยละของความถูกต้อง สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบแอนดรอยด์เท่านั้น และใช้งานโปรแกรมด้วยการเปิดกล้องสแกนดอกเห็ด โปรแกรมจะประมวลผลแบบเรียลไทม์และหยุดเมื่อความถูกต้องของชนิดเท่ากับร้อยละ 95</p>	-
<p>นวดไทย สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ลินิวส์, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคกก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2562 ได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศให้นวดไทยขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2562 ของยูเนสโก และมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองระหว่างเดือน ธ.ค. 2562-ส.ค. 2563 รวม 9 เดือน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องนวดไทย ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นเพื่อสืบสานองค์ความรู้ เช่น กิจกรรมสัญจร ตลาดนัดวัฒนธรรม งานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรเครือข่าย และจัดงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญานวดไทย ขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำมาตรฐานการนวดไทยไว้ด้วย</p>	-
<p>โรคเท้าช้าง สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ Bluechip</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาการแทนผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า รูปแบบเฝ้าระวังการกลับมาระบาดของโรคเท้าช้างใน อ.สุไห่งปาดิ ของสคร. 12 จ.สงขลา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดี จาก ก.พ.ร. โดยให้อสม.ในพื้นที่เจาะเลือดและติดตามผลการเจาะเลือดซ้ำในผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเท้าช้างได้อย่างทันเวลา</p>	-